
รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรูสู SMART Library  
ดวยวิธีแหงศาสตรพระราชา ครั้งท่ี ๕ การเสวนาออนไลนหัวขอ 

“หอสมุดรัฐสภากับความคาดหวังของบุคลากรรัฐสภา” 
ในวันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา 

 

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ๔๖ คน โดยพบวามีผูเขารวมกิจกรรมจริง 
ในระบบ Zoom บางชวงสูงถึง ๕๐ คน แบงเปน  

• กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการกลุมงานหองสมุด และกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวน ๓๗ คน (จากจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด ๓๘ คน) คิดเปนรอยละ ๘๐.๔๓  
และคิดเปนรอยละ ๖๓.๑๖ ของผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

• กลุมผูสนใจอ่ืน ๆ อีก ๑๓ คน จากกลุมงานอ่ืน ๆ ในสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร  และจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 สําหรับ การเสวนา หัวขอ “หอสมุดรัฐสภากับความคาดหวังของบุคลากรรัฐสภา” มีวิทยากรรวม
เสวนา ๓ ทาน ไดแก นายนพรัตน ทวี (ผูอํานวยการสานักงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร นางอรณิช รุงธิปานนท (ผูบังคับบัญชากลุมงานกิจการพิเศษ สํานักองคการรัฐสภาระหวาง
ประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) และนายอภิวัฒน สุดสาว (นิติกรชํานาญการ กลุมงานพัฒนา
กฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) โดยมีนางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน (บรรณารักษ
เชี่ยวชาญ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) เปนผูดําเนินรายการ การเสวนาแบงออกเปน 
๒ ชวง ดังนี้ 

 ชวงท่ี ๑ ความคาดหวังตอบทบาทของหอสมุดรัฐสภาในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
รัฐสภา 

 นายนพรัตน ทวี ไดเลาถึงประสบการณในการเขาใชบริการหอสมุดรัฐสภาท่ีผานมาในแตละอาคาร
และไดเห็นพัฒนาการทางกายภาพของหอสมุดท่ีผานมาวาไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงแนะนําวาหอสมุด
รัฐสภาควรสรางเอกลักษณของตนเองในเรื่องบันทึกการประชุม โดยเห็นวาหนังสือท่ีมีอยูยังไมหลากหลาย
เพียงพอ โดยเฉพาะดานความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรยังมีนอยเนื่องจากไมคอยมีผูผลิต  
สื่อโสตทัศนวัสดุท่ีมีอยูในหองนั้นเปนประโยชนแตสืบคนยาก ในขณะเดียวกันเห็นวาการท่ีหอสมุดมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนของตนเอง ทําใหไมมีขอจํากัดสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ทุกท่ี ทุกเวลา จึงควร
พัฒนาใหเปนศูนยกลางในการเผยแพรเอกสารทางวิชาการของสํานักงานในอนาคต และควรเปนหนวยท่ี
ใหบริการชวยเหลือในการผลิตเอกสารวิชาการใหไดมาตรฐาน เชน การใหคําแนะนําในการขอ ISBN การจัดทํา
บทความวิชาการใหไดมาตรฐานสากล รวมท้ังสรางบรรยากาศในหองสมุดใหเกิดความเปนกันเอง มีหนวยท่ี
ใหบริการคนควาโดยเฉพาะ 

 นางอรณิช รุงธิปานนท เห็นวา จุดเดนของหองสมุดเราคือการมีจิตบริการ และเสนอวาหอสมุดรัฐสภา 
ควรมีหนาท่ี ๔ ขอ คือ  
 ๑. ดานสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ และเห็นวาคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ LIRT เปนระบบ
ท่ีมีประโยชนมาก แมหองสมุดท่ีเดิมจะมีขนาดเล็กแตมีหนังสือท่ีมีคุณคาซอนอยูมากมาย เห็นวาถาเปนไปได
ควรซ้ือหนังสือและวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเขาถึงไดงายข้ึนและถูกลิขสิทธิ์  
 ๒. ดานการใหคําแนะนําในการคนควาและการใชขอมูล ซ่ึงเห็นวาบริการ Live Chat ท่ีทําอยูนั้นเปน
บริการท่ีดีมาก  
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 ๓. ดานการบริการทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องการอางอิง และการสืบคน
ขอมูล การประเมินทรัพยากรท่ีนํามาใชอางอิง และควรนําปญหาท่ีมีคนสอบถามมาโพสตเปนตัวอยางบนเว็บ  
 ๔. ดานการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน หอสมุดนาจะเปนประตูท่ี
ทําใหคนเขาถึงสภามากข้ึน เชน จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของรัฐสภา โดยยกตัวอยางหองสมุดรัฐสภาอังกฤษท่ีทํา
คลิปแนะนํารัฐสภา โดยหอสมุดรัฐสภาอาจเปนศูนยกลางขอมูลเบื้องตนของรัฐสภา นําเสนอขอมูลแบบงาย ๆ 
เพ่ือใหความรูกับประชาชนท่ัวไปและทุกคนนําขอมูลไปใชได เปนตัวเชื่อมระหวางสภาและประชาชน 

 นายอภิวัฒน สุดสาว ไดเปรียบบุคลากรรัฐสภาท่ีตองการขอมูลประกอบการทํางานเหมือนผูกระหายน้ํา 
และหอสมุดคือ บอน้ําอันบริสุทธิ์ท่ีทุกคนตองมาหา เดิมทีหอสมุดรัฐสภาอยูท่ีถนนอูทองใน แมหองสมุดจะแคบ
แตก็ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีในการหาขอมูลเปนอยางดี ปจจุบันหองสมุดมีสถานท่ีเหมาะสมสวยงามมาก 
แตอาจตองปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตแบบใหมคืออาจตองเสนอเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน และนําเสนอ
ขอมูลแบบสั้น ๆ เขาใจงาย เพราะคนในปจจุบันอานหนังสือนอยลง โดยนําเสนอขอมูลในประเด็นท่ีทันสมัยและ
คนสนใจ ซ่ึงถาหอสมุดรัฐสภาเปนผูผลิตจะมีความนาเชื่อถือมาก เนื่องจากมีความเปนกลางไมมีสวนไดเสีย  
เปนการใหขอมูลไดถูกตอง เพ่ือใหบริการของหองสมุดคือน้ําท่ีมีประโยชน หอสมุดรัฐสภาจะตองเปนเชิงรุก  
เปนท่ีรูจัก และเปนท่ีพ่ึงพาของคนท่ัวไป  

 ชวงท่ี ๒ ความคาดหวังตอหอสมุดรัฐสภาในปรับภาพลักษณหรือบริการไปสูการเปน SMART 
Library 

 นายนพรัตน ทวี ยังคงเสนอวาเนนการหาจุดเดนในการใหบริการเพ่ือใหสังคมท่ัวไปรูจัก เชน เรื่องของ
บันทึกการประชุมสภาอาจตอยอดไปถึงบันทึกการประชุมของกรรมาธิการ หากมีกฎหมายอะไรใหม ๆ อาจนํา
บันทึกการประชุมเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ในอดีตมานําเสนอวา ในอดีตสมาชิกรัฐสภามีความคิดเห็นในเรื่องเหลานั้น
อยางไร โดยไมตองมีการวิเคราะหประกอบเพ่ือใหการนําเสนอมีความเปนกลาง ควรสอนการอางอิงท่ีได
มาตรฐาน ควรนําเสนอแนวทางในการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของเอกสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
นอกจากนี้ไดแนะนําวา การทํางานควรทํารวมกันโดยหาคนรับผิดชอบหลักเพ่ือใหคนนั้นสามารถนํางานนั้นไป
ใชในการประเมินผลงานได พอมีงานอ่ืนก็เปลี่ยนผูรับผิดชอบสลับกันจะทําใหทุกคนมีผลงานอยางท่ัวถึง  
จะไดท้ังการพัฒนาคนและพัฒนางาน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันจะไมเกิดการแยงงานกันทําและไมมีการเสนองาน
ซํ้าซอน ยึดหลักรุนพ่ีตองคอยชวยเหลือรุนนอง  

 นางอรณิช รุงธิปานนท เห็นวาการไปสูการเปน SMART Library เราควรเนนมาท่ีเอกสารเก่ียวกับ 
นิติบัญญัติท้ังหมด เนื่องจากปจจุบันขอมูลเหลานี้ยังกระจัดกระจายกันอยูตามสํานักตาง ๆ แตคนนอกจะ 
ไมทราบวาควรหาขอมูลจากเว็บไซตไหนบาง ดังนั้นหอสมุดรัฐสภาอาจเปนศูนยกลางเพ่ือรวมขอมูลเปน 
Platform ใหญของรัฐสภาท่ีมีขอมูลอยูท่ีเดียวเพ่ือใหประชาชนสืบคนไดงาย นอกจากนี้ยังเสนอแนะนําใหมีการ
จัดการหนังสือเกาท่ีมีคุณคา ใหความสําคัญกับหนังสือหายากมากข้ึน อาจหาสถานท่ีจัดเก็บพิเศษนอกหองสมุด
เพ่ือจัดเก็บหนังสือเหลานี้และรองรับปริมาณหนังสือท่ีอาจเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ รวมท้ังเสนอใหทําเอกสารทุกอยาง 
ท่ีเปนลิขสิทธิ์ของรัฐสภาเปนดิจิทัลท้ังหมด ท่ีสําคัญหอสมุดรัฐสภาควรมีการจัดทําแผนของตนเองข้ึนมา  
โดยกําหนดจุดแข็ง จุดออน กลุมผูใชบริการหลัก โดยยกตัวอยางหองสมุดรัฐสภาในประเทศตาง ๆ เปาหมาย
ของหอสมุด เพ่ือใหมองภาพชัดเจนข้ึน แผนเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเพราะจะเชื่อมโยงไปถึงงานบริการวาจะเปน
รูปแบบใด หอสมุดรัฐสภาควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เพราะมีอะไรหลายอยางท่ีทําแลวแตผูใชบริการ 
ไมทราบ โดยแนะนําวาแผนพับแนะนําหองสมุดอาจไมตองมีขอมูลมากแตใชภาพเลาเรื่อง ควรหาคําพูด 
ท่ีสื่อสารชักจูงใหคนอยากมาใชบริการ สรางความรูสึกท่ีวาหองสมุดจะชวยผูใชบริการอะไรไดบาง 
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 นายอภิวัฒน สุดสาว เห็นวาหอสมุดรัฐสภาควรมีบทบาทในการสรางใหคนรักการอาน การอานคือ
การเปดประตูสูความสวางทางปญญา และควรตอบโจทยประชาชนวาหากใครตองการขอมูลดานนิติบัญญัติ 
ตองนึกถึงหอสมุดรัฐสภาเทานั้น และเราตองปรับบริการใหตอบโจทยคนยุคใหม และตรงใจของผูใชบริการ  
ใหเขาไมลืมหอสมุดรัฐสภา สรางความประทับใจ โดยอาจปรับภาพลักษณในการใหบริการตาง ๆ ตองมีตัวตน 
เปนหอสมุดท่ีมีความเปนเอกในวงงานนิติบัญญัติ 

 นอกจากนี้ หลังจากการเสวนาไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมผานระบบออนไลน สรุปผลไดดังนี้  

๑. ผูตอบแบบสอบถาม 

 มีผูตอบแบบประเมินผลกิจกรรม จํานวนท้ังหมด ๓๓ คน แบงเปน กลุมงานหองสมุด ๓๙.๔%  

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ๕๔.๕% และหนวยงานอ่ืน ๆ ๖.๑% ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามสายงาน พบวาเปน 

สายวิชาการ ๕๔.๕% และสายท่ัวไป ๔๕.๕%  

๒. ระดับความพึงพอใจ 

๒.๑ ดานวิทยากร พอจะสรุปไดวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจวิทยากรในระดับมาก

ท่ีสุด และระดับมาก ท้ัง ๓ ทาน ดังนี ้

ระดับความพึงพอใจดาน 
 
ช่ือวิทยากร 

มีความรูประสบการณ
ในเนื้อหาท่ีจะบรรยาย 

ความสามารถในการ
ถายทอดเนื้อหาได

ชัดเจน 

การเปดโอกาสให
ซักถามแสดงความ

คิดเห็น 
นายนพรัตน  ทวี มากท่ีสุด ๔๘.๕%  มากท่ีสุด ๔๕.๕%  มาก ๔๒.๔%  
นางอรณิช  รุงธิปานนท มากท่ีสุด/มาก ๔๕.๕%  มากท่ีสุด/มาก ๔๕.๕%  มากท่ีสุด/มาก ๔๒.๔%  
นายอภิวัฒน  สุดสาว มากท่ีสุด ๔๕.๕%  มากท่ีสุด/มาก ๔๕.๕%  มาก ๔๕.๕%  

๒.๒ ดานการฝกอบรม 

ผูเขารวมประชุมสวนใหญพึงพอใจการฝกอบรมในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก พึงพอใจดานเนื้อหา 
ในระดับมากท่ีสุด ๔๒.๔% พึงพอใจดานระยะเวลาการฝกอบรมในระดับมาก ๔๘.๕% พึงพอใจดานรูปแบบ 
การจัดในระดับมาก ๔๒.๔% 

๒.๓ ดานความรูความเขาใจ  

กอนการฝกอบรมผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 

๗๒.๗% และหลังอบรมผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับมากถึง ๗๘.๘% สวนดาน

การประยุกตใช ผูเขารวมอบรมสวนใหญคิดวาสามารถนําความรูไปปรับใชในงานไดในระดับมาก ๕๔.๕% 

โดยภาพรวมจากผลการประเมินขางตนในมุมของผูเขารวมกิจกรรม อาจกลาวไดวากิจกรรมครั้งนี้

ประสบความสําเร็จพอสมควร มีผูเสนอวาหอสมุดรัฐสภาควรจัดกิจกรรมรูปแบบนี้อยางตอเนื่องเพ่ือรับฟง

มุมมองของผูใชบริการมากข้ึน และวิทยากรไดใหคําแนะนําในการพัฒนางานไดดี จากการประเมินผลการจัด

กิจกรรมในมุมของผูบังคับบัญชากลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเห็นวา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบ

ความสําเร็จระดับมาก ในขณะเดียวกันไดมีการทําการประเมินตนเองของทีมงานผูจัดกิจกรรมดวยพบวา 



- ๔ - 

 

ทีมงานสวนใหญเห็นวาการจัดเสวนานั้นประสบความสําเร็จในระดับมากทุกดาน ท้ังในสวนการเตรียมกอน

เสวนาและการดําเนินการในวันเสวนา ซ่ึงทุกคนมีความภูมิใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

ประโยชนและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม 

• ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของหอสมุดรัฐสภาใหชัดเจน เพราะแผนจะเชื่อมโยงไปถึง 

การจัดบริการท่ีสอดคลองกัน และทําใหบุคลากรหอสมุดมีความเขาใจท่ีตรงกันในทิศทางเดียวกัน 

• หอสมุดรัฐสภาควรสรางอัตลักษณขององคกร เพ่ือใหเกิดจุดเดนท่ีสามารถดึงดูดคนใหสนใจ 

ในบริการของหอสมุดรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานนิติบัญญัติ รายงานการประชุมสภา และรายงาน 

การประชุมกรรมาธิการตาง ๆ 

• หอสมุดรัฐสภาควรเนนการใหบริการเชิงรุก เพ่ือทําใหผูใชบริการเห็นความสําคัญ เพราะขอมูลจาก

หอสมุดรัฐสภายอมจะมีความนาเชื่อถือมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรอยูท่ัวไป 

• การใหพัฒนางานควรรวมมือกันเปนทีมโดยกําหนดคนรับผิดชอบหลักเพ่ือใหสามารถใหนําไปใชเปน

ผลงานในการประเมินไดดวย  

• หอสมุดรัฐสภาควรเปนศูนยกลางในการเผยแพรเอกสารวิชาการของสํานักงาน หากใครตองการ

เอกสารท่ีเก่ียวของกับรัฐสภา ควรหาไดจาก Platform กลางซ่ึงหอสมุดรัฐสภาไดรวบรวมไวให ไมตองไปคน

จากหลายแหลง 

• หอสมุดควรเปนหนวยท่ีสามารถใหความชวยเหลือบุคลากรรัฐสภาในเรื่องของการสืบคนขอมูล  

การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล การอางอิง การขอ ISBN และการแนะนําการจัดทําเอกสารวิชาการใหมี

ความนาเชื่อถือ 

• ควรเปนแหลงเรียนรูดานประชาธิปไตยสําหรับประชาชนท่ัวไป และเปนผูผลิตขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับรัฐสภาแบบงาย ๆ เพ่ือใหทุกคนนําองคความรูนี้ไปใชไดอยางถูกตอง 


